

กิตติกรรมประกาศ

วิชา วส.490 การฝึกงานภายนอกนั้น ถือว่าเป็นวิชาเรียนสุดท้าย เป็นวิชาที่ได้ประยุกต์ความรู้ที่สะสมมาจากห้องเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ผสมผสานกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการผลิตรายการจริง เป็นวิชาที่ได้ใช้ความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านได้พำสอน ดังนั้นในการที่สามารถผ่านวิชานี้ไปได้ด้วยดี และสารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ เหตุผลสำคัญนั้นก็เพราะความรู้ที่ได้รับการสั่งสอนมาจากอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆ ฝ่ายผลิตรายการสารคดีสั้น ของ เจเอสแอลทุกๆคน รวมไปถึงกำลังใจมากมายจากเพื่อนๆ คุณพ่อคุณแม่ และพี่น้อง ที่ช่วยให้ได้เป็นบัณฑิตสมตั้งใจที่หวังคอย

ขอขอบคุณ คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม Producer ฝ่ายผลิตรายการสารคดีสั้น ของ บริษัท เจเอสแอล ที่ให้โอกาสได้ฝึกงานและเรียนรู้งานด้านการผลิตรายการสารคดีสั้นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงในการผลิต และขอขอบคุณพี่ๆ ฝ่ายผลิตรายการสารคดีสั้นทุกคน รวมไปถึงพี่ๆ ทีมงานผลิตทุกคน ที่ให้ความรู้หลายๆด้าน คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงาน

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมสุข หินวิมานเป็นพิเศษ ขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลาคอยช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่างๆมากมาย จนสารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ ขอขอบคุณความรู้ที่อาจารย์ได้มอบให้ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้พำสอน ให้ความรู้ทั้งในวิชาเรียน การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี และการดำรงชีวิตในสังคม ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์สาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ขอขอบคุณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ทำให้ได้ศึกษา ในสิ่งที่ต้องการ ช่วยหล่อหลอมให้ได้กลายเป็นบัณฑิตที่ดีสู่สังคม เป็นปัญญาชนที่มีความรู้ความสามารถ ได้รู้จักเพื่อนที่น่ารัก และมีระยะเวลา 4 ปีที่ความสุขมากในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ ที่จะเป็นความทรงจำที่ติดตลอดไป และที่สำคัญคือได้มีวันนี้วันที่จะได้เป็น วารสารศาสตร์บัณฑิต

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่และน้องสาว 2 คน สำหรับกำลังใจที่มีให้มาตลอด และเป็นครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นมาก อีกทั้งยังคอยกระตุ้นให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เดินหน้าไปเรื่อย

ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อน เป็นคนรู้จัก เป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆ ทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ชีวิต ร่วมสร้างความทรงจำที่ดีต่างๆ ที่ทำให้ได้เรียนรู้ รู้จักชีวิตมากขึ้น และพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงนอกรั้วมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักแห่งนี้

พริยา กุสุมา ณ อยุธยา